



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๘๖,๕๖๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



■...แนวดวงราชภักดิ์ จับประเด็นร้อนเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมแบบเหมาแถม หลังจาก **ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์** อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) พร้อมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ. ได้ออกแถลงการณ์ ประกาศจุดยืนคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรม แต่ไม่ได้คัดค้านการบริหารงานของรัฐบาล และจะร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ไปยื่นหนังสือถึงวุฒิสภาเพื่อไม่ให้เห็นชอบต่อไป



นิวัต กลิ่นงาม

■...ตามผ่านตรงนี้ไปเมื่อวันวาน **ศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประธานที่ประชุมอธิการบดี ม.ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ซึ่งมีหลายราชภัฏเปิดสอนกฎหมาย ผลิตคนและบัณฑิตให้กับสังคมจะแสดงที่ท่าอย่างไร ล่าสุดทันใจทปอ.มรภ. ประชุมประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านแล้ว มีมติคัดค้านเพราะการ

ออกกฎหมายไม่ชอบจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถใช้เป็นบทเรียนสอนคนรุ่นหลังได้ ขอแค่นี้ก่อน

■...บันทึกไว้ในแนวดวงราชภักดิ์ ณ วันนี้ เวลานี้ ในทุกเหตุผลที่บรรดาอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะ เป็น **ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์** อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ **รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณรัตน์** อธิการบดีนิด้า **ศ.ดร.นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ** อธิการบดี มศว **ศ.นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน** อธิการ ม.มหิดล **ศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม** อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบุรี ประธานที่ประชุมทปอ.มรภ. ประกาศจุดยืนคัดค้านการออกกฎหมาย ซึ่งจะมีตามมาอีกหลายแห่ง

■...แล้วไปกันที่ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ฯ กำลังเบิกทางร่วมมือพม่า ว่า **ที.ร.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ** ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ จากทั้งสองประเทศ ร่วมประชุมหารือกับ **นายอุ๋จ้อ ชัวโหม่น** ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสอง ประเทศพม่า โฟกัสไปที่การค้า-การท่องเที่ยว-การศึกษา งานเดียวกันนี้ **ศ.ดร.ประโยชน์ กุปต์กาญจนากุล** อธิการบดี เปิดห้องคุยกับอธิการบดี ม.มะริด และ ม.ภาษาต่างประเทศแห่งย่างกุ้ง คืบหน้ากว่าใคร

ยอดฉัตร

Yoodchat2010@gmail.com



